



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คมชัดลึก เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต์ แนว หน้า M2F</p> <p>มติชน</p>	<p><b>แพทย์ล้วงละเมิดคนไข้</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊กทนายนิต้า หรือ ศรันยา หวังสุขเจริญ โปสต์เรื่องแพทย์คลินิกแห่งหนึ่งใน จ.นครสวรรค์ ล้วงละเมิดคนไข้สาวอายุ 29 ปี ขณะเข้ารับการรักษาภายใน</p> <p>-ด้าน บุ่ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง เปิดเผยว่า ได้ทราบเรื่องจากผู้เสียหาย จึงติดต่อทนายนิต้า และมีการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเป็นข้อความแชทไลน์ของแพทย์กับผู้เสียหายที่ขอตกลงใกล้เคียงไม่เอาความ โดยโอนเงิน 3 แสนบาทพร้อมส่งหลักฐานการโอนให้ผู้เสียหายเพื่อไม่ให้เอาผิด แต่ผู้เสียหายนำเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมหลักฐานต่าง ๆ เข้าพบพนักงาน</p> <p>-พ.ต.ท.บุญเชิด จันทร์มณี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ผู้เสียหายเป็นพนักงานราชการสังกัด อบต.แห่งหนึ่ง ได้รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมออกหมายเรียก นพ.จักรพงษ์ ลีลาพร อายุ 53 ปี เจ้าของคลินิกหมอจักรพงษ์ ใน จ.นครสวรรค์ และเป็นแพทย์สูตินรีเวชพร.รัฐประจำจังหวัด ให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว โดยนพ.จักรพงษ์ได้เดินทางมารับทราบข้อหาพร้อมทนายส่วนตัว เบื้องต้นแจ้ง 2 ข้อหา คือ อนุจารและกระทำชำเรา แต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธและขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น หลังจากนั้น ตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานจากพร.ที่ส่งคนไข้ไปตรวจร่างกาย และหลักฐานจากผู้เสียหาย รวมถึงข้อมูลในไลน์ เพื่อใช้ประกอบสำนวนคดี</p> <p>-พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า การรับเรื่องเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง มี 2 ทาง คือ 1.ผู้เสียหายเข้ามาร้องเอง 2.แพทยสภานำเรื่องเข้าสู่การประชุมกรรมการแพทยสภา ซึ่งจะประชุมในอีก 2 สัปดาห์ โดยนำข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวและข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>-พญ.ชัญวลี ศรีสุโข สูตินรีแพทย์ ประจำรพ.พิจิตร และโฆษกแพทยสภา กล่าวว่า การตรวจภายในมีข้อควรระวัง คือ 1.ต้องมีเหตุที่ต้องตรวจ 2.ผู้ป่วยต้องยินยอม 3.ต้องมีผู้ช่วยหรือบุคคลที่ 3 เป็นผู้หญิงเท่านั้น</p> <p>-ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การตรวจภายในต้องมีบุคคลที่ 3 อยู่ด้วยเสมอ แพทย์จะอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดก่อนตรวจ พร้อมอธิบายให้คนไข้ทราบขณะกำลังทำการตรวจสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ อาทิ หัวอัลตราซาวนด์ จำเป็นต้องใส่ถุงยางอนามัยเพื่อครอบคลุมไว้ไม่ให้เสียหาย กรณีที่เกิดขึ้นต้องรอฟังรายละเอียดทั้งสองฝ่ายก่อนเพื่อความเป็นธรรม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องมาตรฐานสถานพยาบาล แต่เป็นเรื่องส่วนบุคคล จึงเป็นหน้าที่ของแพทยสภาและเป็นเรื่องของคดีความ</p>
<p>มติชน,เดลินิวส์,ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ,ข่าวสด, ไทยโพสต์,เว็บไซต์ไทย โพสต์,ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์,มติชน ออนไลน์,กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์,เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์ thaiquote, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์เนชั่นสุดสัปดาห์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดที่จะออกมา เป็นการคลายล็อกกัญชาเพื่อให้วิจัยและผลิตเป็นยารักษาโรคได้ โดยสธ.ได้เสนอสนช. ขอเวลา 5 ปีในการวิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจะสามารถพัฒนาสายพันธุ์ สารสกัดออกมาเป็นยาได้ และหากต่างชาติจะเข้ามา จะผลิตได้ในคุณภาพที่เท่ากัน และมีราคาที่ถูกลง ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ป่วยและเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติดขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของสภาไม่แน่ใจว่าจะแล้วเสร็จทันสมัยนี้หรือไม่ แต่เมื่อมีการเรียกร้องใช้น้ำมันกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จึงเสนอเป็นร่างพ.ร.บ.แก้ไขกฎหมายยาเสพติดเพียงบางมาตราที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องกัญชา ส่วนข้อกังวลเรื่องการยื่นจดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาตามธรรมชาติ ของบริษัทต่างชาติในประเทศไทยนั้น เรื่องนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร เพราะร่างกฎหมายฉบับนี้ถือว่าไม่ใช่ร่างของรัฐบาล ซึ่งความจริงไม่ยาก หากกฎหมายยาเสพติดเข้าสู่สภา และสภารับหลักการก็ไปแก้ไขเพิ่มเติมในชั้นกรรมาธิการได้ และคิดว่ากระบวนการต่าง ๆ จะแล้วเสร็จในรัฐบาลนี้และทันในปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p data-bbox="49 143 311 226">,สปริงส์นิวส์, ThaiPBS ช่อง 3</p> <p data-bbox="148 887 212 913">มติชน</p>	<p data-bbox="336 232 1544 495">-ด้าน นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวถึงกรณี อภ.ไม่ยื่นฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่า แม้ราชการไม่ฟ้องแต่ยังมีนิติบุคคลอื่นที่กระทำได้ มูลนิธิชีววิถี มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา กลุ่มเอพีที่เอ วอทซ์ จะหารือกันเคลื่อนไหวเรื่องนี้ โดยจะเสนอให้เครือข่ายประกาศขึ้นเว็บไซต์เตรียมฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยหาแนวร่วมที่เป็นผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสิทธิบัตรกัญชา ทั้งนี้จากการสืบค้น พบว่าสิทธิบัตรกัญชามี 12 คำขอ แต่ยังมีสิทธิบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาที่ยังไม่รู้อีกมาก และบางคำขอมีการจดสิทธิถึง 60 ข้อ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องนำรายละเอียดตรงนี้ประกาศให้ชัดเจน</p> <p data-bbox="336 510 1544 633">-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวว่า วันที่ 16 พ.ย.นี้ เวลา 11.00 น. นายกสภการแพทย์แผนไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และภาคีเครือข่าย จะเข้าหารือร่วมกับนายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีม.รังสิต เกี่ยวกับข้อเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิบัตรกัญชา</p> <p data-bbox="336 649 1544 869">-นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ปลัด ก.พาณิชย์ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับคำขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา และคำขอจดสิทธิบัตรที่ใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบอย่างละเอียด เบื้องต้นต้องได้ข้อสรุปผลภายในสัปดาห์หน้า หากพบว่ามีความบกพร่องหรือมีความผิด ต้องดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับคำขอสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชา ถ้าเป็นคำขอที่ใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบและเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่สามารถยื่นจดได้ แต่นำมาใช้ในไทยไม่ได้ เพราะยังผิดกฎหมายไทย</p> <p data-bbox="336 884 1544 1093">-แหล่งข่าวจากก.พาณิชย์ กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญามีคนไม่เพียงพอในการพิจารณาคำขอรับจดสิทธิบัตร และไม่มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง เมื่อมีผู้ยื่นจดสิทธิบัตร เจ้าหน้าที่อาจจะรับคำขอไว้ ก่อนส่งให้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรพิจารณาต่อไป กรณีของสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา เจ้าหน้าที่ได้รับคำขอไว้และค้างค้ำมาจนถึงปี 2559 โดยรัฐบาลได้ช่วยแก้ปัญหา โดยเพิ่มผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทำให้คำขอที่ยื่นไว้ตั้งแต่อดีตได้รับการพิจารณาและประกาศโฆษณา</p>
<p data-bbox="49 1162 311 1883">ข่าวสด,เดลินิวส์,ไทยรัฐ M2F,มติชน,คมชัดลึก,โพสต์ทูเดย์,ทีวีทุกช่อง ไทยรัฐออนไลน์,เว็บไซต์โลกวันนี้,เว็บไซต์เดลินิวส์,เว็บไซต์ข่าวสด,ผู้จัดการออนไลน์,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,เวิร์คพอยท์นิวส์,สปริงส์นิวส์,เนชั่นทีวี,เดลินิวส์,เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์,เว็บไซต์กระปุก,เวิร์คพอยท์นิวส์,ผู้จัดการออนไลน์,เว็บไซต์เนชั่นสุดสัปดาห์</p> <p data-bbox="97 1942 268 2065">เดลินิวส์ มติชนสุดสัปดาห์ ผู้จัดการรายวัน</p>	<p data-bbox="336 1115 671 1144"><b>รพ.พระราม 2 ปฏิเสธการรักษา</b></p> <p data-bbox="336 1167 1544 1386">-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบรพ.พระราม 2 ปฏิเสธไม่รักษาผู้ป่วยถูกน้ำกรดสาด ว่า ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ จะเชิญคกก.ซึ่งมีผู้แทนจากหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปว่า รพ.มีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 หรือไม่ ขณะนี้ได้เตรียมข้อมูลและเอกสารที่ได้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบรพ.ไว้แล้ว ส่วนการสั่งปิดอาคาร 1 ชั้น เนื่องจากเป็นการดัดแปลงที่จอดรถมาเป็นอาคารผู้ป่วยนอกโดยไม่ขออนุญาต ได้ให้เวลาดำเนินการปรับปรุงและยื่นเรื่องขออนุญาตภายใน 15 วัน</p> <p data-bbox="336 1402 1544 1574">-พญ.วัลลภา ไชยมโนวงศ์ ผอ.รพ.พระราม 2 พร้อมด้วย นายสุรพีต ประภาพร ทนายความ แกลงข่าวว่า รพ.ทำตามขั้นตอนการรักษา ส่วนหลักฐานต่างๆได้ส่งให้สธ.แล้วตามขั้นตอน สำหรับสื่อที่เสนอข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้ รพ. เสื่อมเสียชื่อเสียง จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ยืนยันว่ารพ.เปิดมากกว่า 20 ปี ได้มาตรฐาน การต่อเติมอาคารทำอย่างถูกต้องและได้ขออนุญาตแล้ว</p> <p data-bbox="336 1664 1544 1926">-เสนอข่าว นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม กล่าวว่า วันที่ 19 พ.ย.นี้ จะเดินทางเข้าให้ถ้อยคำกับคกก.รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่สธ. และจะไปร้องทุกข์ที่สปปช.ให้ตรวจสอบในประเด็นเรื่องทุจริตการเบิกจ่ายงบ โดยได้ข้อมูลว่ามีกรแอบอ้างใช้รายชื่อปลอมเข้ามาใช้บริการรักษาตามสิทธิ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเรื่องการติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการนำผู้บาดเจ็บที่มีสิทธิตามพ.ร.บ.หรือประกันสังคมมาส่งให้กับรพ.ด้วย จากนั้นจะเดินทางเข้าร้องเรียนต่อผู้ว่าฯ กทม. ให้ตรวจสอบเรื่องการดัดแปลงอาคารของรพ. ยืนยันมีหลักฐานเป็นรายชื่อผู้ที่ถูกรพ.นำไปใช้เบิกเงินจากภาครัฐ และเอกสารการเสนอเงินต่างตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย</p> <p data-bbox="336 1942 1385 1971">-เสนอสรุปให้ความรู้ เกี่ยวกับ สัญญาณ 6 อาการฉุกเฉินวิกฤติ ที่ควรรู้ รักษาได้ทุกรพ. ใน 72 ชม.แรก</p> <p data-bbox="336 1986 1201 2016">-เสนอสรุป เกี่ยวกับ รพ.พระราม 2 ในประเด็น ไร่มาตรฐานและการปฏิเสธการรักษา</p>
	<p data-bbox="336 2134 544 2163"><b>บอร์ดสปสช.ลาออก</b></p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ประชาชาติ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์มติชน	-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวถึงกรณีประกาศของ ป.ป.ช.ส่งผลให้กรรมการบอร์ด สปสช. ยื่นหนังสือลาออก 4 ราย ว่า ได้ขอให้ทั้ง 4 รายทบทวนและตัดสินใจใหม่ โดยให้ระยะเวลาถึงวันที่ 2 ธ.ค.นี้ ทั้งนี้ ไม่ทราบสาเหตุที่ทั้ง 4 รายยื่นขอลาออก และยังไม่พบว่ามีกรรมการขอลาออกเพิ่ม
เว็บไซต์ MTHAI	<b>คำรักษา รพ.เอกชน</b> -เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ เตรียมหารือกับสธ. เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาค่ายาและคำรักษาพยาบาลของรพ.เอกชนสูงเกินจริงอีกครั้ง หลังจากที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หันชอบแนวทางในการให้รพ.เอกชนนำค่ายา คำรักษาพยาบาล เผยแพร่บนเว็บไซต์ของรพ. ก่อนลงนาม MOU ร่วมกับรพ.เอกชน พร้อมขอให้แปลงรายชื่อยาและคำรักษาพยาบาลเป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย คาดบังคับใช้ เม.ย. 2562
ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์	<b>ซองบุหรีแบบเรียบ</b> -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีการเตรียมออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องซองบุหรีแบบเรียบ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเสนอร่างประกาศมาให้ลงนามและส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า ภาพค่าเดือนบนซองบุหรีแบบใหม่มี 10 ภาพ เป็นภาพใหม่เกือบทั้งหมด โดยหลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อีก 270 วันจะมีผลบังคับใช้ ด้าน ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ได้สำรวจความคิดเห็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 1,239 คน จากทั่วประเทศ พบว่า ซองบุหรีแบบเรียบจะส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นไม่อยากซื้อบุหรีมากกว่าซองบุหรีแบบเดิม 57% และทำให้เห็นอันตรายจากการสูบบุหรีมากกว่าซองบุหรีแบบเดิม 47.5% กลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรีมาก่อนเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อภาพค่าเดือนบนซองบุหรีแบบเรียบมากที่สุด โดยมีความมั่นใจที่จะไม่สูบบุหรีเพิ่มเป็น 13.27 เท่า ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่เคยสูบบุหรีมาก่อน มีความมั่นใจที่จะไม่กลับไปสูบบุหรีเพิ่มเป็น 3.61 เท่า
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก	<b>โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวในการลงนามความร่วมมือการพัฒนาเชื่อมต่อบริการโปรแกรมการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ด้วยโปรแกรม “Long Term Care 3 C” ระหว่าง สธ. และ สปสช. ว่า รัฐบาลมีโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เพื่อให้ผู้สูงอายุ ร้อยละ 30 สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และบางส่วนสามารถทำกิจกรรมนอกบ้านได้ โดยมีการอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มจาก 70 ชั่วโมง เป็น 120 ชั่วโมง เพื่อให้เป็นนักบริหารชุมชน ส่วนการพัฒนาโปรแกรม “Long Term Care 3 C” จะเสริมเรื่องการส่งต่อข้อมูล การวิเคราะห์ การติดตามข้อมูล และการเบิกจ่าย ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการกรอกข้อมูลจาก 1 ชั่วโมง เหลือ 10 นาที ครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศทุกสิทธิการรักษา สำหรับปัญหาระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เอื้อต่อการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างรอกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข จึงได้ออกระบบการเบิกจ่ายผ่านสปสช.ลงไปสู่ รพ.สต.ก่อน เริ่มวันที่ 1 ธ.ค.
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ Hfocus เว็บไซต์ ThaiGov	<b>ลูกจ้างชั่วคราว สธ.</b> -เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.เตรียมบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างด้วยเงินบำรุงให้เป็นพกส. โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจ ขณะนี้มีผู้ยื่นความจำนง 30,000 กว่าคน จากทั้งหมด 50,000 กว่าคน โดยในปีงบประมาณ 2562 สามารถบรรจุได้ร้อยละ 50 ที่เหลือจะทยอยบรรจุในปีถัดไป ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอก.การคลังให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินบำรุงเพิ่มเติม ซึ่งได้ทำหนังสือขอความเห็นชอบไปเมื่อ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา ส่วนผู้ที่เป็นพกส. มีหลักเกณฑ์การเยียวยาแล้ว อยู่ระหว่างก.การคลังเห็นชอบเช่นกัน
เว็บไซต์ไทยเฮลท์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สยามรัฐ	<b>โรคเพมฟิกัส</b> -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงข่าวสาวโรงงานวัย 42 ปี จ.ชลบุรี มีอาการผิวหนังพุพอง มีน้ำเหลืองทั่วตัว ว่า ผู้ป่วยเป็นโรคเพมฟิกัส เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติทำให้สร้างแอนติบอดีมาทำลายการยึดเกาะของเซลล์ผิวหนังผิวหนัง ประกอบกับปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่โรคติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า อาการเริ่มจากมีแผลถลอกเรื้อรังบริเวณเยื่อในปาก โดย

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เฉพาะที่เหงือกหรือกระพุ้งแก้ม ตามด้วยตุ่มพองหรือแผลถลอกบริเวณผิวหนัง หากมีการติดเชื้อแทรกจะทำให้แผลลุกลามและควบคุมได้ยาก ยาหลักที่ใช้รักษาคือยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน ผู้ป่วยบางรายอาจต้องรักษาต่อเนื่องเป็นเวลานานและอาจเสียชีวิตจากความรุนแรงของโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการรักษาด้วยวิธีใหม่ๆ ที่ช่วยควบคุมโรคและทำให้โรคเข้าสู่ระยะสงบได้ดีขึ้น ผู้ป่วยควรทำความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้น้ำเกลือทำความสะอาดบริเวณที่เป็นแผล งดอาหารรสจัด อาหารแข็ง หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆ ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดคับ หลีกเลี่ยงแสงแดดและความเครียด และต้องมารักษาตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>ทีวีช่อง NBT สยามรัฐออนไลน์ เว็บไซต์NewTV</p>	<p><b>เตือนโรคและภัยสุขภาพหน้าหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ออกประกาศเตือนเรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว ถึงสสจ.ทุกจังหวัด สคร.ทั้ง 12 แห่ง และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แบ่งเป็น กลุ่มโรคติดต่อ ได้แก่ 1.โรคหัด 2.โรคปอดอักเสบ 3.โรคไขหวัดใหญ่ และ 4.โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน กลุ่มภัยสุขภาพ ได้แก่ 1.การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องเนื่องจากภาวะอากาศหนาว 2.การสูดดมก๊าซพิษและขาดอากาศหายใจจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส และ 3.การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงอากาศหนาวและหมอกจัด ได้เตรียมดูแลประชาชนโดยการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคในพื้นที่ ควบคุมโรคในกรณีมีการระบาด และสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p>
<p>เว็บไซต์ workpointnews</p>	<p><b>มาตรฐานน้ำแข็งหลอด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.รศศ. กฤษณ์ยวีร์วิวงศ์ เลขานุการ ออย. กล่าวถึงกรณีมีการส่งต่อข้อมูลทางสื่อออนไลน์เรื่องพบการปนเปื้อนของพยาธิในน้ำแข็งหลอด ว่า ออย.ได้ประสานไปยังสสจ.ทุกจังหวัดให้เฝ้าระวังสถานที่ผลิตน้ำแข็งให้ผลิตน้ำแข็งให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด หากพบว่ากระบวนการผลิตไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และแจ้งงดการผลิตจนกว่าจะปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ส่วนผู้บริโภคขอให้อ่านฉลากก่อนซื้อ หากเป็นน้ำแข็งหลอดบรรจุถุง ควรสังเกตเครื่องหมาย ออย.และข้อความ “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ถุงที่บรรจุต้องสะอาด ไม่มีนิกขาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็ง</p>
<p>เว็บไซต์ MThai</p>	<p><b>แพทย์เตือน</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขานุการแพทยสภา กล่าวว่า ที่ผ่านมา แพทยสภาได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพปราบปรามหมอเถื่อนมาโดยตลอด แต่ยังคงมีหมอเถื่อนลักลอบทำศัลยกรรมในราคาถูกเรื่อย ๆ จึงขอเตือนประชาชนให้ตรวจสอบรายชื่อของแพทย์ก่อนการทำศัลยกรรมทุกประเภทที่เว็บไซต์ของแพทยสภา <a href="http://www.tmc.or.th">www.tmc.or.th</a></p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจร วินัยพานิช นพ.สสจ.แพร่ กล่าวว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคัดกรองเด็ก หลังมีเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ป่วยโรคมือเท้าปาก 12 คน พร้อมสั่งปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 7 วัน เพื่อทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่นในห้องเรียน และอาคารเรียน</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p><b>ความสะอาดอาหารในกีฬาแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย เปิดเผยว่า ระหว่างการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” จ.เชียงราย ได้ให้เครือข่ายระบาดวิทยาระดับอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รวมถึงตรวจสอบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการล้างตลาด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้บริโภคขอให้ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ” หากกินอาหารบั้งยาง ขอให้ปิ้งให้สุก</p>
<p>เว็บ MThai</p>	<p><b>เชื้อราจากแมว</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า ตนและลูกมีแผลตามใบหน้าและแขนขา เนื่องจากติดเชื้อราจากแมว และแนะนำให้ล้างมือทุกครั้งที่จับแมวเพื่อป้องกันเชื้อโรค</p> <p>ทั้งนี้ การติดเชื้อราจากแมวมีโอกาสพบได้ โดยเฉพาะเชื้อราในกลุ่มที่เรียกว่า กลากซึ่งติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสแมวที่ติดเชื้อ หรือติดจากสิ่งแวดล้อมที่แมวที่มีเชื้ออาศัยอยู่ ส่วนแมวที่ไม่แสดงอาการติดเชื้อก็อาจเป็นพาหะได้เช่นกัน ผู้ที่ติดเชื้อกลากแมว ผิวหนังจะมีลักษณะเป็นวงกลมสีแดง ขอบนูนหนา และขยายวงขึ้น แพทย์จะใช้ยารักษาตามความรุนแรงของการติดเชื้อ</p>